

Ngõ i Nhái VNCH

Tác Giả: Chính Nghĩa

Chúa Nhật, 17 Tháng 6 Năm 2012 20:48

Nói về các hoạt động và chiến tích của lực lượng Biệt Động Quân Phòng Vệ Duyên Hải/Nhà Kè Thuộc của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).



Đây là đơn vị đặc nhiệm thực hiện các cuộc đột kích, xâm nhập vào Bắc Việt bằng các cuộc đổ bộ bằng đường thủy. Ngoài đơn vị này, Quân Lực VNCH còn có lực lượng Ngõ i Nhái thuộc quân chủng Hải Quân (HQ) đảm nhiệm các công tác vô cùng nguy hiểm qua các hoạt động trong lòng địch như phá hoại chiến hạm Bắc Việt, xâm nhập các mặt khu vực quân, vô hiệu hóa hoạt động đặc công thủy của đối phương, bảo vệ sự an toàn cho các tàu bè của VNCH và lực lượng đường biển.

Sau đây là tiến trình hoạt động và chiến sự của lực lượng Ngõ i Nhái Hải Quân VNCH, được biên soạn dựa theo tài liệu của Khái Quân số Phòng 5/Bộ Tổng tham Mưu Quân Lực VNCH, chiến sự của Hải Quân VNCH và bài viết của cựu Ngõ i Nhái Lê Quán (anh là người tham dự khóa huấn luyện khóa Ngõ i Nhái đầu tiên ở Đài Loan) được đăng tải trên tạp chí KBC.

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH CỦA ĐƠN VỊ NGÕ I NHÁI

Vào tháng 7/1960, Việt Nam Cộng Hòa gọi một toán 16 quân nhân gồm 2 sĩ quan, 14 hạ sĩ quan và đoàn viên sang Đài Loan tham dự khóa huấn luyện Ngõ i Nhái, trong số đó có 8 người thuộc quân chủng Hải Quân, 5 người thuộc lực lượng Bộ An (Đội Pháo Quân), 3 người

thuộc Lực lượng Quốc gia Đệ nhất. Sau 5 tháng huấn luyện, có 14 người trúng tuyển kỳ thi mãn khóa, 2 người rút vì yếu thể lực. Hai tháng sau khi toán Ngô Văn Nhái mãn khóa tại Đà Loan và, Bộ Tổng Lãnh Hải quân VNCH tiếp tục cử các thao diễn tại Vũng Tàu để Tổng thống Ngô Đình Diệm duyệt khán. Báo chí lúc đó đã loan tin, tiếp nhận thu nhập đầy đủ về cuộc biểu diễn này.

Vào thời gian này, một cứ Hải quân Hoa Kỳ chấp thuận huấn luyện Ngô Văn Nhái cho Hải quân VNCH, nhưng sau khi biết được có một số quân nhân VNCH đã được huấn luyện tại Đà Loan thì họ khai thác ngay. Bộ Tổng Lãnh Hải quân Hoa Kỳ đã gọi chuyên viên và đồng cấp Ngô Văn Nhái tại Hoa Kỳ sang để huấn luyện bổ túc cho 8 quân nhân Ngô Văn Nhái của Hải quân VNCH và 3 người Ngô Văn Nhái của Lực lượng Quốc gia Đệ nhất VNCH trong thời gian hai tháng tại Nha Trang. Mục đích của cuộc huấn luyện này là đào tạo các công nhân quân Ngô Văn Nhái về cách thức đột kích phá hoại các chi nhánh của Bộ Công Việt tại miền Bắc.

CHUYẾN ĐÓT KÍCH PHÁ TÀU CÔNG VIẾT HỒN CÔNG

Chuyến công tác đầu tiên là toán Ngô Văn Nhái bí mật đột kích phá hoại tàu công nhân Bộ Công Việt Hồn Công. Toán được chia làm 2 tổ, mỗi tổ hai người. Tổ thứ nhất có 2 công nhân quân thuộc quân chủng Hải quân là hai chiến binh Lê Văn Kinh và Nguyễn Hữu Thọ, tổ thứ 2 là hai chiến binh Nguyễn Văn Tâm và Lê Văn Chuyên. Cả hai tổ xuất phát từ Đà Nẵng bằng ghe công Hải Thủy trong một đêm tối tăm. Ghe chở toán công nhân quân vượt qua Bến Hải tiến tới Hồn Công và đồng công nhân và mìn tự tính nổ chày.

Trong khi đột mìn vào tàu công nhân Bộ Công Việt, không hiểu vì lý do gì mìn nổ quá sớm trong khi các người Ngô Văn Nhái đang trên đường lội ra khỏi đột rút lui. Vì thế mà cả toán bị đột ch phát giác. Anh Lê Văn Kinh bị bắt, 3 công nhân quân còn lại kiên quyết không đưa hàng và bị ném vào quân Bộ Công Việt sau đó đã bị bắt tại trại. Anh Lê Văn Kinh bị tòa án Công Sản xử khổ sai chung thân. (Theo tài liệu của ông Lê Quán, anh Lê Văn Kinh được Công Sản thả vào năm 1980 và trở về miền Nam với một chân bị tàn tật vì bị tra tấn bằng điện).

Năm 1961, đội Ngô Văn Nhái của Hải quân VNCH với sự hợp tác của đội Ngô Văn Nhái Hải quân Hoa Kỳ đã tiếp tục một khóa huấn luyện Biệt động tại Đà Nẵng với 35 khóa sinh. Từ năm 1965 đến 1968, Hải quân VNCH đã tiếp tục 3 khóa huấn luyện Ngô Văn Nhái tại Nha Trang: khóa 1 có 41 khóa sinh, tất cả đều tốt nghiệp, khóa 2 có 48 khóa sinh tốt nghiệp, khóa 3 có 45 người tốt nghiệp. Sau đó, các khóa 4, 5 và 6 được cử về Cam Ranh với tổng số khóa sinh theo huấn luyện khoảng 150 người.

Năm 1968, Hoa Kỳ đã yêu cầu cho Hải Quân VNCH trong kế hoạch giải cứu sĩ quan và nhân viên ở Hoa Kỳ và Phi Luật Tân để theo học các khóa như Trục Vớt (salvage) chuyên vớt các tàu chìm, khóa Tháo Gỡ Chết Nổ (Explosive Ordnance Disposal, gọi tắt là EOD) chuyên tháo gỡ chết nổ và bom vớt các chiến hạm đắm và neo trong các sông rạch ngoài khơi, chuyên đội công thủy của Công quân đội mìn phá hoại, khóa Underwater Demolition Team (UDT) chuyên phá hủy các công trình ngầm và vớt tìm các bom biển và hải công cũng như đội mìn phá tàu chiến.

Năm 1970, Bộ trưởng Ngô Văn Hải gia tăng quân số ngành thủy hải quân nên Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH chấp thuận cho ban chấp hành Bộ trưởng Ngô Văn Hải đưa Trục Vớt Bộ Binh Thủy Đội để tuyển mộ sĩ quan, có 20 người được chọn, tất cả được gửi đến Trục Vớt Sinh Học Quân Đội để học tiếng Anh và sau đó được Hải Quân Hoa Kỳ gửi sang Mỹ học khóa đội biệt Động Hải. Trong số 20 sĩ quan theo học, có 11 người nghỉ và sau khi trở về Việt Nam chỉ còn được một người, hiện một người đã trở về.

LIÊN ĐOÀN NGƯỜI NHÁI TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 1970-75

Cũng trong năm 1970, Liên Động Người Nhái được đưa thành Liên Đoàn Người Nhái với 3 đơn vị cơ sở: đơn vị Hải Kích, đơn vị Tháo Gỡ Chết Nổ, đơn vị Trục Vớt, mỗi đơn vị được giao trách nhiệm thực hiện các công tác theo ngành chuyên môn riêng biệt.

Đơn vị Hải Kích chuyên vớt đặt kích bắt thả vào các sào huyếch của chiến quân. Các công nhân quân Hải Kích đã tiến công chớp nhoáng vào các chốt khu vực để ch, nhất là trong lúc có các buổi họp mặt của các cán bộ cao cấp của Công quân. Ngoài ra, trong nhiệm vụ công tác, các toán Hải Kích tiến công vào trại giam của Công quân để giải thoát tù binh. Trong khi hoạt động trong lòng địch, các công nhân quân Hải Kích đều mang trang phục quần áo bà ba đen, đội nón cối, đi dép Bình Trị Thiên, trang bị súng AK-47 và một số cán binh Việt Cộng. Nhiệm vụ, họ đã len lỏi vào hàng ngũ địch mà đội phòng không không biết. Và cũng đã nhiệm vụ, các toán Hải Kích đã bí mật đặt kích lãnh thổ miền Bắc bằng xuồng cao su và bom ngoài khơi vào bờ.

Việt Nam phân, do địa thế có nhiều sông rạch nên đội công thủy của Công quân luôn tìm cách làm tác nghiệp thủy lợi, cần trục sử dụng thông bằng đội công thủy bằng cách đánh chìm tàu bè của các giang đoàn Hải Quân VNCH. Vì vậy mỗi lần có tàu chìm là các toán của đơn vị Trục Vớt được đưa đến để giải cứu công nhân để giải cứu thông. Đơn vị này đòi hỏi công nhân huy động giải cứu tính toán, thông thạo kỹ thuật và có nhiệm vụ kinh nghiệm.

Ng i Nhái VNCH

Tác Giả: Chính Ngh a

Chúa Nhật, 17 Tháng 6 Năm 2012 20:48

Chính Ngh a